

BIÊN BẢN GHI NHỚ BUỔI THĂM GẶP

Vào hồi 09 giờ 40 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2013 Tại phòng tiếp dân ( Nhà thăm gặp phạm nhân ) phân trại giam số 3 Trại giam số 5, chúng tôi gồm có:

- 1- Nguyễn Hữu Lượng – Đội trình sát – Trại 5
- 2- Bùi Duy Vân – cán bộ phân trại số 3
- 3- Lê Nguyên Vương – cán bộ phân trại số 3

Tiến hành ghi nhớ buổi thăm gặp của phạm nhân:

Họ và tên: Cù Huy Hà Vũ

Nơi ĐKHKTT: 24 Điện Biên phủ - Điện Biên – Ba Đình – Hà Nội

Tội danh: TTCNNCHXHCNVN

Ngày bắt: 05.11.2010 án phạt 07 năm

Hiện đang chấp hành án tại phân trại số 3 Trại giam số 5, Tổng cục VIII

Đại diện cơ quan, tổ chức, gia đình đến thăm:

1/ Bà: Nguyễn Thị Dương Hà Năm sinh: 1958

Nơi ĐKHKTT: 22 Thanh Niên – Yên phụ - Tây Hồ - Hà Nội

CMND số: 01538534

Mối quan hệ với PN: Là vợ Cù Huy Hà Vũ

NỘI DUNG CUỘC GẶP

Anh Cù Huy Hà Vũ thông báo cho Bà Hà về tình hình sức khỏe của anh Vũ và thông báo cho Bà Hà – Ngày 30.9.2013 – anh Vũ đã gửi – UB thường vụ Quốc Hội – Bản góp ý sửa đổi Hiến pháp Năm 1992 – Để góp ý với tư cách quyền công dân của anh Vũ và chứng minh rằng anh Vũ vô tội – anh Vũ bị bắt oan sai về tội tuyên truyền chống NNCHXHCNVN.

Bà Hà thông báo cho anh Vũ về tình hình sức khỏe gia đình và tình hình Đám tang – Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người thân cùng tham gia cách mạng với Bộ đề anh Vũ – ông Cù Huy Cận.

Anh Vũ thông báo đã viết đơn đề nghị giám thị Trại trả 04 bức tranh cỡ 60cm x 80cm, 47 tấm tranh tự họa mà cán bộ giữ để kiểm tra khi anh Vũ gặp gia đình ngày 15.9.2013 mà đến nay gia đình vẫn không được nhận, anh Vũ yêu cầu Bà Hà làm đơn gửi cơ quan chức năng – đòi lại các tấm tranh trên, vì những tấm tranh trên là tài sản của anh Vũ, anh Vũ có quyền cho – tặng người thân theo quy định.

Anh Vũ trao đổi với Bà Hà kể từ ngày 15.10.2013 – Nếu Trại giam số 5 không chuyển trả những bức tranh mà Trại tạm giữ để kiểm tra anh Vũ sẽ làm đơn tố cáo Ban giám thị - tước đoạt tài sản của anh Vũ đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tuyên bố tuyệt thực từ trưa ngày 15.10.2013 cho đến khi trại trả các tấm tranh cho anh Vũ và gia đình. Và Bà Hà phải làm Đơn gửi đến các cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng biết để cùng đấu tranh cho quyền, lợi ích hợp pháp của Vũ.

Bà Hà thông báo cho anh Vũ – Bà bị rất nhiều áp lực – lo cho anh Vũ và gia đình. Bà Hà khuyên anh Vũ giữ gìn sức khỏe – chịu khó tập thể dục – uống thuốc điều trị - tập đi bộ để bảo vệ sức khỏe.

Cuộc gặp diễn ra bình thường – Đúng quy định  
Quà thăm gặp là những đồ ăn – đồ dùng sinh hoạt cá nhân – khi về đến công trại được kiểm tra và cho anh Vũ ký nhận.

Đại diện bên gặp  
Đã ký  
Nguyễn Thị Dương Hà

CB ghi biên bản  
Đã ký  
Nguyễn Hữu Lượng